

CEO ใหม่ ปตท. เร่งสานต่อธุรกิจ

เน้นโปร่งใส-สู่ความยั่งยืน เคาะไฮสปีดเทรน 28 ก.ย. นี้

ลาดพร้าว ● “ชาญศิลป์” ซีอีโอใหม่ PTT เผยแนวคิดบริหาร 2 ปี สานต่อธุรกิจเน้นโปร่งใสสู่ความยั่งยืน ผ่านนโยบาย “CHANGE for Future of Thailand 4.0” พร้อมแจง 28 ก.ย. ชงบอร์ดอนุมัติเลือก พันธมิตรลงทุนไฮสปีด เทรนเชื่อม 3 สนามบิน ชี้ดีลซื้อ GLOW ไม่มีอำนาจเหนือตลาด

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของ ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยแนวทางในการบริหารจัดการ ปตท. ในระยะเวลาประมาณ 2 ปี นับจากนี้ว่า จะสานต่อการทำงานตามกลยุทธ์ของ ปตท. ที่ได้วางไว้จากฐานสู่ฐาน โดยปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต ผ่านนโยบาย “CHANGE for Future of Thailand 4.0” มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่

1) Continuity สานต่อเพื่อความต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 2) Honesty ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และดำเนินการอย่างมีจริยธรรมนำธุรกิจ 3) Alignment ขยายความร่วมมือ เพิ่มความมั่นคงและยั่งยืน สร้างพลังร่วมเพื่อบริหารการความเชี่ยวชาญ กระจายโอกาสการเติบโตออกสู่สังคมภายนอก 4) New Innovation Solution สร้างสรรค์สิ่งดีและสิ่งใหม่ หาธุรกิจที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จใหม่ (New S-Curve) 5) Good Governance กำกับดูแลดี มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส และ 6) Excellence Team Work สร้างคนรุ่นใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

“นโยบาย CHANGE ของ ปตท. เพื่อเป็นการเตรียมตัวรองรับเทคโนโลยีพลังงานที่เปลี่ยน



ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

แปลงอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะสั้น โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นการสร้างฐานเรื่องนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยใช้พื้นที่เขตนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง เป็นฐาน รวมถึงการมุ่งเรื่องของธรรมาภิบาลที่จะไม่ให้มีเรื่องการทุจริต” นายชาญศิลป์กล่าว

สำหรับความคืบหน้าการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินนั้น ขณะนี้ได้คัดเลือกรายชื่อผู้ที่จะร่วม

กันประมูลเหลือ 2 กลุ่ม เป็นผู้ประกอบการภายในประเทศไทย จากทั้งหมดที่มีการเจรจา 10 กลุ่ม ซึ่ง ปตท.เตรียมจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ในวันที่ 28 ก.ย.2561 พิจารณา แต่หากไม่สามารถสรุปพันธมิตรได้ทัน จะเสนอบอร์ดครั้งต่อไปในเดือน ต.ค.2561

นายชาญศิลป์กล่าวถึงกรณีที่ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (จีพีเอสซี) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ปตท. จะเข้าซื้อกิจการไฟฟ้าของ บมจ.โกลว์พลังงาน (GLOW) นั้น เป็นเรื่องของจีพีเอสซีที่มีความต้องการขยายการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และบริษัท GLOW มีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในประเทศไทย เลย์ต้องการขายกิจการ และ GLOW มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยเพียง 10% เท่านั้น และหากซื้อหุ้นแล้วเสร็จจะทำให้จีพีเอสซีมีกำลังการผลิตรวมต่ำกว่า 4,000 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่อันดับที่ 4-5 ของประเทศ ทั้งนี้ หาก กทพ.ไม่อนุมัติ ทั้ง PTT และ GPSC ก็พร้อมยอมรับ.